

หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(สำหรับผู้สมัครงาน)

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
 ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีต่างดาว)
 ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ลงนามไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

ข้าพเจ้า ยินยอม ไม่ยินยอม ให้บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ทั้งที่ได้รับจากข้าพเจ้าเอง และ/หรือ จากแหล่งอื่น เช่น ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ของบริษัท

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ	รายละเอียด	ระยะเวลาการจัดเก็บ
1. เพื่อกระบวนการสรรหาบุคลากร	เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงาน ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่บริษัทฯ ต้องการสรรหา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับสมัคร การทดสอบ การสัมภาษณ์ การประเมิน การคัดเลือก ตลอดจนการเสนอการจ้างงานให้กับท่าน	1 ปี
2. เพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติก่อนการจ้างงาน	1) เพื่อตรวจสอบว่าที่ท่านเคยมีประวัติการทำงานกับบริษัทฯ หรือเคยสมัครงานกับบริษัทฯ มาก่อนหรือไม่ 2) เพื่อประเมินความสามารถหรือคุณสมบัติของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เช่น คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม รวมถึงการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ	1 ปี
3. เพื่อการจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน	เพื่อการจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง การฝึกอบรม รวมถึงกระบวนการอื่นๆ ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับพนักงานใหม่	1 ปี
4. เพื่อพิจารณาตำแหน่งงานอื่นที่เหมาะสมในอนาคต	เพื่อเป็นประโยชน์กับท่าน หากท่านไม่ประสบความสำเร็จสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อพิจารณาและติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับท่าน	1 ปี
5. เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานของบริษัท	เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท การแลกบัตรก่อนเข้าพื้นที่สำนักงาน/สาขา รวมถึงการบันทึกภาพภายในพื้นที่ของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)	30 วัน

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่บริษัทมีต่อข้าพเจ้าหรือตามที่บริษัทวางแผนว่าจะเข้าทำสัญญากับข้าพเจ้า (เช่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครงานของข้าพเจ้าท่าน) ในกรณีดังกล่าว บริษัทอาจปฏิเสธการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครงาน หรือ ปฏิเสธที่จะว่าจ้างต่อในฐานะนักศึกษาฝึกงาน หรือพนักงานของบริษัท หรือไม่สามารถบริหาร และ/หรือจัดการวัตถุประสงค์ในการขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น และข้าพเจ้าและ/หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับผลประโยชน์สวัสดิการในด้านประกันสุขภาพ สภาพการทำงานที่เหมาะสมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ และ/หรือการเลื่อนขั้นตำแหน่งงานอันเนื่องมาจากที่บริษัทไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในการพิจารณาได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทแล้ว และข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้กับบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการถอนความยินยอมเช่นว่านั้นได้

- ติดต่อบริษัท เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / สรรหาบุคลากร / ปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล หรือ
- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมลล์ dpo.a@kbs.co.th หรือ
ติดต่อตัวแทนพนักงานทรัพยากรบุคคลที่ โทรศัพท์: 02 – 7254888 โทรสาร: 02 - 7254877

ผู้ให้ความยินยอม

ชื่อ – นามสกุล :

ลงลายมือชื่อ :

วันที่ลงนาม :